



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 1 ตุลาคม 2561

เรื่อง

1. เกษตรฯชง'สมคิด'ดันราคามะพร้าว
2. ชง"สมคิด"แก้ราคามะพร้าวตกต่ำ
3. "พาณิชย์"ยันไทยเข้าร่วมCPTPP เกษตรกรยังทำไร่นาได้ตามปกติ
4. ภาพข่าว: ฝักระวัง
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
6. ขยายผล'ข้าวครบวงจร'
7. ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: วันสถาปนา
8. เกษตรฯเดินเครื่องขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตั้งเป้า3.39ล้านไร่..
9. ภาพข่าว: ลงนามแปรรูปสัตว์น้ำ
10. เครือข่าย'Biz Club MOC'รับลูก ร่วมวงจับเคลื่อนตลาดนำการผลิต
11. คอลัมน์: คนปนข่าว: ปมข้าวเทียนทองบ้านแตกชบ พปชร.
12. เอกชนห่วงพรบ.สตาร์ทอัพลดจำนวนบอร์ดทำประสานงานสะดุด

สื่อ

กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
คม ชัด ลึก
สยามรัฐ
สยามรัฐ
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัน
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อ : เกษตรฯชง 'สมคิด'ดันราคามะพร้าว

จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 10966 หน้า : 5 (ขวา)

เกษตรฯชง 'สมคิด'ดันราคามะพร้าว

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” ชงคณะ กรรมการพีชน้ำมันฯ เร่งแก้ปัญหามะพร้าว ราคาตก หลังราคาเดือน ก.ย.เหลือแค่ 4.65 บาทต่อผล แม้มีมาตรการชะลอการนำเข้าแต่พบยังมีการลักลอบนำเข้าต่อเนื่อง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพีชน้ำมันและน้ำมันพืช ในวันที่ 3 ต.ค. 2561 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะพิจารณาการแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปี

ที่ผ่านมาชาวสวนได้ออกมาเรียกร้องว่าปัญหาการตกต่ำดังกล่าวเป็นผลมาจากการนำเข้าเนื้อมะพร้าว มะพร้าวผลจำนวนมาก และการ

ลักลอบนำเข้าตามแถบชายแดน กัดดันให้ราคามะพร้าวของชาวสวนตกต่ำ ในเรื่องนี้แม้ที่ประชุมคณะกรรมการพีชน้ำมันและน้ำมันพืช เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 เห็นชอบให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวชั่วคราว 3 เดือน ระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค.นี้ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโดยรวมได้

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 1.099 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 8.6 แสนตัน ผลผลิตต่อไร่ 783 กิโลกรัม มีความต้องการใช้ในประเทศ 1.137 ล้านตัน ต้นทุน 3,333 บาทต่อไร่ ต้นทุน 4.206 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุน 5.33 บาทต่อผล โดยแหล่งปลูกที่สำคัญคือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี โดย

ผลผลิตจะออกมามากในช่วง มิ.ย.-ต.ค. ของแต่ละปี

โดยมะพร้าวไทยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย และฮ่องกง ซึ่งมีความต้องการมากขึ้น ในขณะที่ผ่านมามีปัญหาโรคแมลงท่อนอนหัวตำระบาดทำให้มะพร้าวได้รับความเสียหายไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงพาณิชย์จึงเปิดนำเข้ามะพร้าวเพื่อให้เอกชนผลิตเพื่อส่งออกและห้ามให้มีการนำเข้า

อย่างก็ตาม ในปีนี้ยังนำเข้ามะพร้าวแห้ง 194,251.62 ตัน มูลค่า 1,689.50 ล้านบาท มะพร้าวฝอย 1,438.64 ตัน หรือ 108.40 ล้านบาท น้ำกะทิสำเร็จรูป 21,569.50 ตัน มูลค่า 870.62 ล้านบาท และส่งออกประมาณ 136,483.87 ตัน หรือมูลค่า 7,147.41 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัน
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : ชง"สมคิด"แก้ราคามะพร้าวตกต่ำ

จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ฉบับที่ : 22168 หน้า : 11(บน)

ชง"สมคิด"แก้ราคามะพร้าวตกต่ำ

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ในวันที่ 8 ต.ค.2561 ที่มี นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น กระทรวงเกษตรจะนำเรื่องของราคามะพร้าวตกต่ำเข้าหารือ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมามีชาวสวนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือราคามะพร้าวตกต่ำ โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากการลักลอบนำเข้ามะพร้าว จากต่างประเทศทำให้กดต้นทุนราคาในประเทศจนตกต่ำ ทั้งที่การนำเข้าต่อเนื่อง ทำให้กดต้นทุนราคาในประเทศจนตกต่ำ ทั้งที่การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 มีมติให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวชั่วคราว 8 เดือนระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค.61 อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานข้อมูลด้านผลผลิตและราคาของมะพร้าวในประเทศไทยตลอดปี 2561 โดย

มะพร้าวผลแห้งที่เกษตรกรขายได้เดือน ม.ค.ราคาอยู่ที่ 15.80 บาทต่อลูก ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน14.10% ซึ่งอยู่ที่18.46 บาทต่อลูก โดยตลอดปี 9 เดือนตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย.61 ราคามะพร้าวที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากต้นปีประมาณ 70.57% โดยปัจจุบันราคามะพร้าวอยู่ที่ 4.65 บาทต่อลูก หรือลดลง 69.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคา 15.34 บาทต่อลูก สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 1.099 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 860,000 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 783 กิโลกรัม (กก.) มีต้นทุน 3,333 บาทต่อไร่ และมีความต้องการใช้ในประเทศ 1.137 ล้านตัน โดยแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี ซึ่งผลผลิตจะออกมามากในช่วง มิ.ย.-ต.ค.ของแต่ละปี.

“พาณิชย์”ยันไทยเข้าร่วมCPTPP เกษตรกรยังทำไร่นาได้ตามปกติ

ผู้จัดการรายวัน360° – “พาณิชย์” ยันการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถเพาะปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ได้ตามปกติ และมีโอกาสใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้าสู่ระบบ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ส่วนประเด็นสิทธิบัตร การเข้าถึงยากิ่งงวดได้ ถูกตัดออกไปแล้ว ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ไม่กระทบการจัดซื้อจัดจ้างปกติ แต่มุ่งให้เข้ามาแข่งในการประมูลโครงการใหญ่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ครอบคลุมทุกภาคของประเทศแล้ว โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเกษตรกรที่มีความกังวลในประเด็นเรื่องการเข้าร่วม CPTPP ในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) จะทำให้ชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไป และกังวลว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกปีต่อไปได้ ซึ่งกรมฯ ได้ทำการชี้แจงไปแล้วว่าการเข้าร่วม ไม่มีอะไรทำให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ แต่ไม่สามารถเอามาขายได้ ซึ่งการขาย

หมายถึงการขายแบบทำเป็นธุรกิจ “ภายใต้ข้อตกลง ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่พันธุ์พืชที่มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำไร่นา การเพาะปลูก เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้ได้ แล้วในข้อตกลง CPTPP ยังเปิดทางให้เข้าร่วม UPOV หรือจะใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของตัวเองก็ได้ ซึ่งในส่วนของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังยกร่างอยู่ หรือหากเข้าร่วม ก็ยังมีระยะเวลาให้ปรับตัวได้นานถึง 4 ปีไม่ใช่ทันทีทันใด” นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะไปขอศึกษาเรียนรู้จากเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก CPTPP และได้เข้าร่วมอนุสัญญา UPOV แล้ว โดยต้องการทราบว่าเข้าร่วมแล้วมีผลเป็นอย่างไร เกษตรกรได้รับผลกระทบหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามในเบื้องต้น ได้ข้อมูลว่า แรกๆ เกษตรกรก็มีความกังวล แต่เมื่อเข้าร่วม ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่กลับเป็นผลดี เพราะเกษตรกรบางรายสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วใช้ประโยชน์จากพันธุ์ที่พัฒนาได้ด้วย และเพื่อความรอบคอบ กรมฯ มีแผนที่จะหารือกับตัวแทนภาคเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร ภาคประชาสังคม FTA

Watch และไปโอไทยอีกครั้งด้วย นางอรมนกล่าวว่า ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่คนยังพูดกันเหมือนเดิมว่าจะมีการขยายอายุสิทธิบัตรออกไป หรือจะทำให้ไทยเข้าถึงยาได้ยากขึ้น หากไทยเข้าร่วม ก็ไม่เป็นความจริง เพราะเรื่องนี้ได้ถูกนำออกจากข้อตกลง CPTPP ไปแล้ว ซึ่งไทยสามารถดูแลในเรื่องการเข้าถึงยาของประชาชนได้ตามปกติ ส่วนเรื่องสินค้าตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMOs) ไม่ได้เปิดให้มีการนำเข้า ไทยยังสามารถใช้มาตรการดูแลได้

ส่วนประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ เพราะในข้อตกลง CPTPP ไม่ได้สนใจโครงการเล็กๆ แต่พูดถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างที่มีวงเงินมาก จะต้องเปิดให้สมาชิกเข้าร่วมประมูลงานได้ ซึ่งจะเริ่มจากวงเงินสูงๆ ก่อน และมีขั้นต่ำสุดที่ 230 ล้านบาท ส่วนสินค้าและบริการมีขั้นต่ำที่ 6 ล้านบาท และจะเริ่มจากวงเงินที่สูงก่อนเช่นเดียวกัน โดยกรมฯ จะมีการหารือกับกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อีกครั้ง แต่ยืนยันได้เลยว่า ไม่น่ากังวล เพราะในความตกลงได้เปิดโอกาสให้มีระยะเวลาปรับตัวนานถึง 25 ปี.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13673

Col.Inch: 14.18

Ad Value: 12,762

ภาพขาว: ฝ้าระวัง

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 38,286

Clip: Black/White



ฝ้าระวัง : นางสาวจوعดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พร้อม นพ.ชเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงการฝ้าระวังสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก-ผลไม้

ชายคาพระพิรุณ



“ขุนเกษตรฯ” กลับมาเล่าข่าวเหมือนเคย... สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการทำงานในชีวิตราชการของหลายคนในกระทรวงเกษตรฯ นับจากนี้ จะกลายเป็นรายการเต็มขั้น ถึงเวลาพักผ่อนเลี้ยงหลานที่บ้านเสียที ส่วนใครที่ยังพอมือไม้หลายมือก็อาจจะได้รับทาบทามให้เป็นที่ปรึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชนหรือช่วยงานในร่มชายคาพระพิรุณต่อไปอีก ขุนเกษตรฯ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ ในเส้นทางที่ท่านเลือกนะครับ...และวันนี้ก็เช่นกัน วันที่ 1 ตุลาคม ก็เป็นวันเริ่มตำแหน่งใหม่ของใครอีกหลายๆ คน นับตั้งแต่หัวขบวนใหญ่ได้รั้มชายคาพระพิรุณ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ที่ขยับจากอธิบดีกรมการข้าวมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่เกษียณอายุราชการ และมีข่าวแว่วๆ ว่าอาจจะไปเป็นหนึ่งใน 5 เสือ กกต. เพื่อจริงแค่ไหน ขุนเกษตรฯ ไม่ทราบครับ แต่ได้ขี้นมาแว่วๆ ต้องติดตามตอนต่อไป และนับจากนี้ ขุนเกษตรฯ คงต้องขอฝากความหวังและเป็นกำลังใจให้ท่านปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ช่วยนำพาเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน ขึ้นหัดในอาชีพอย่างเข้มแข็ง มั่นคง..

วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 46 ซึ่ง นายภุชญา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งสาร

แสดงความยินดีข้อความตอนหนึ่งว่า...รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาให้สหกรณ์เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นกลไกพัฒนาภาคการเกษตรไทย พร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสหกรณ์เองจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ปรับเปลี่ยนการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงกับความต้องการของตลาด ใช้ตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางการค้าขายผ่านเว็บไซต์ไปสู่ตลาดโลก พัฒนาสินค้าและรูปแบบรูปให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อจะได้นำความคิดและความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งขึ้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้สหกรณ์สามารถพัฒนาและเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสมาชิกและประชาชนทั่วไป และเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้มีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งสำคัญคือจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการเสริมสร้างความรู้ วิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์ทุกประเภทสามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของสหกรณ์ด้วย...

จากกรณีมีรายงานพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่จังหวัดน่านช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งว่า ได้จัด

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคเป็นรายวันโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ เช่น OIE FAO และแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค มิให้สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังเข้มงวดการตรวจจับการลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากสุกรสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงนำเข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็นกาบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามช่องทางเข้า-ออก (Port of entry) เช่น สนามบินนานาชาติ ท่าเรือ จุดผ่านแดนต่างๆ ส่วนการเลี้ยงสุกรในบ้านเรา กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้หยุดการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดีตามมาตรฐาน GAP และหากเป็นรายย่อยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม ร่วมกับการจัดการด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันการนำโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ นอกจากนี้ ให้สังเกตอาการสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรแสดงอาการป่วย เช่น มีไข้สูง เมื่ออาหาร ผิดหนึ่งเป็นป็นแดงและต่อมาเป็นสีเขียวคล้ำ พบภาวะแท้งในแม่สุกรและมีจำนวนสุกรตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ call center 06-3225-6888 หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป...

ขุนเกษตรฯ

ขยายผล'ข้าวครบวงจร'

■ เกษตราดันปลูกพืชทดแทนพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้ดำเนินโครงการ ข้าวครบวงจร ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบ จากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่ง ในปีนี้ได้มีการวางแผนว่า กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนการปลูกข้าวรอบที่ 1 (ข้าวนาปี) จำนวนทั้งสิ้น 58 ล้านไร่เศษ คาดว่าจะได้ ผลผลิตประมาณ 23-25 ล้านตัน ซึ่งต้อง รอกการประเมินขั้นสุดท้ายในเดือนตุลาคมอีก รอบ โดยกรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ และ ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในช่วงของ ข้าวนาปีสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่ จะมีปัญหาที่ได้รับรายงานบ้าง เช่น ภาวะฝน ทั้งช่วง หรือภาวะแล้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ ทางภาคอีสานตอนใต้ จะมีผลกระทบต่อ ผลผลิตข้าวหอมมะลิในบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำบางระกำ และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยาอีก 12 แห่ง ซึ่งเกษตรกรกำลังทยอย เก็บเกี่ยวข้าว โดยขณะนี้กรมชลประทานได้มีการปล่อยน้ำเข้าไปในทุ่งบางระกำ เพื่อหวัง น้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรฯ จึงจะ ส่งเสริมอาชีพทางการประมงต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการ ทำงาน โดยจะสนับสนุนให้มีการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ได้มีการทำ Zoning by Agri map พบว่าในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ เหมาะสมกับการปลูกข้าว จะสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน และหลังจาก การทำนาจะมีโครงการที่สำคัญของกระทรวง เกษตรฯ เช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์หลังนา การสนับสนุนให้เกษตรกร พัฒนาคุณภาพดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด และการสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นหลังการทำนา เช่น พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดหวังว่าฤดูกลทอนารอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ที่จะเริ่มในช่วงปลายปี จะมี เกษตรกรปรับลดพื้นที่ จากพื้นที่จำนวน 12.2 ล้านไร่ ลดลงมาประมาณ 2 ล้านไร่ จะทำให้เกิด การสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานข้าวเปลือก และไม่กดดันในเรื่องราคา ขณะเดียวกัน จะได้ ผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีความต้องการวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์เป็น จำนวนมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวม ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไฮไฮตี / ภาพข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6129

Col.Inch: 11.87

Ad Value: 26,114

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: วันสถาปนา

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 78,342

Clip: Full Color



วันสถาปนา-ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ไพโรจน์ อภีร์เกษ่นุสิทธิ์ รองกก.ผจก.บพ. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ในโอกาสครบรอบ 92 ปี วันสถาปนากรมประมง ที่กรมประมง กทม.

เกษตรฯเดินเครื่องขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตั้งเป้า3.39ล้านไร่ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนตั้งเป้าปี 64 ครอบคลุมพื้นที่ 3,392,639 ไร่

ฉะเชิงเทรา : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวิวัฒน์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดระหว่าง 1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดและประสานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล และแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักการดำเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยหลังจากการลงนามในครั้งนี้จะเกิดการลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครบทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด รวม 56 จังหวัด สรุบบนพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2561-2564 รวมทั้งสิ้น 3,392,639 ไร่

นายวิวัฒน์กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแสดงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ ปิกนงรพหุตุสารพิษอันตรายร้ายแรง รวมทั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่ม นิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องจำนวน 14 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความความสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนจะมีความเข้าใจในการบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ



ลงนามแปรรูปสัตว์น้ำ...ดร. วรากรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

เครือข่าย'Biz Club MOC'รับลูก ร่วมวงขับเคลื่อนตลาดนำการผลิต

นทพรี: ดร.กรัณย์ สุท กรแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ธารมณั้ ประธานเครือข่าย Biz ปัญหาการกดราคาโดยผู้รับซื้อ Club Thailand พร้อมด้วย และผลผลิตสินค้าเกษตรที่ นสพ.ทัศนพงษ์ เวชอัศดร ประ ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหน ซึ่งทำ ธานกลุ่ม Moc Biz Club มหา ให้สินค้าเกษตรตกต่ำ และ สารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการ เกษตรกรขาดทุนมาโดยตลอด การบิสคลับ แห่งประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเตรียมแผนงานประจำปี ประธานเครือข่าย Biz งบประมาณ 2562 และพิจารณา Club Thailand กล่าวว่า Biz ณาแผนขับเคลื่อนนโยบาย Club MOC โดยกรมพัฒนา ตลาดนำการผลิต โดยยุทธ ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ศาสตร์พระพิรุณ ของนายเกษ เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงเครือข่าย ฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ พัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณ กล มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้าง สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ การสร้างเครือข่ายของผู้ ังหวัดนนทบุรี ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน

ดร.กรัณย์ กล่าวว่า ที่ ทุกระดับของแต่ละภูมิภาคให้ ประชุมได้มีการนำเสนอแผน มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงสินค้า ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการ บริการ การตลาด และทรัพยากร ผลิต ให้กับเครือข่าย Biz Club ทางการธุรกิจ ระหว่างกัน Thailand ผ่านระบบ VDO Con สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ference ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อม ธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมถึง โยงนักธุรกิจ ให้มีความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีและกิจ เห็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน กรรมทางการตลาดกับเครือ ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ซึ่งมีเป้า ข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่าง หมายในการช่วยเหลือเกษตรกร ประเทศ



ปมราวเทียนทอง บ้านแตกชบ พปชร.

6 ปีน 2 อดีต ส.ส.เพื่อไทยที่แยกตัวออกมาเพื่อไปอยู่กับ **พลังประชารัฐ** เรียบร้อยแล้ว แคมเปญการแยกกันเองของคนสายเลือดเดียวกันเสียด้วย นั่นคือตระกูล **เทียนทอง** เพราะเลือกตั้งรอบนี้สองพี่น้อง **ฐานิสร์ อดีต รมช.มหาดไทย** กับ **ตรีษฐ** ที่เป็นลูกของพิเชษฐ์ เทียนทอง น้องชาย **เสนาะ** ทั้งสองคนตัดสินใจเข้าพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว แคมเปญว่าสองหลานชาย-หญิงแตกหักกับ **เสนาะ เทียนทอง** อย่างหนัก จนต้องจัดทีม **ส.ส.ลงแข่งกันเองที่สระแก้ว** ชาวว่าสถานการณ์เริ่มชัดเจนตั้งแต่ตอนฐานิสร์ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์น้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทย เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมา รวมถึงไม่ยอมไปแสดงตนยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพราะตั้งใจออกจากพรรคมานานแล้ว พอกลับไปสระแก้ว **เสนาะ** ก็เรียกทั้งคู่ไปคุยที่บ้าน โดยเสนาะแสดงความไม่พอใจอย่างแรง ยิ่งเมื่อทั้งสองคนพูด



เสนาะ เทียนทอง

เสนอให้กลุ่มเทียนทองแยกตัวออกจากเพื่อไทย เสนาะถึงกับของขึ้น บอกเรื่องการเมืองคนในตระกูลเทียนทองต้องฟังตนเพียงคนเดียว แม้จะมีการคุยกันอีกหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ลงตัว ฐานิสร์-ตรีษฐตัดสินใจแยกทางเดินกับ “ลุงเสนาะ” เท่านั้นยังไม่พอ ชาวบอกว่าเสนาะยังเห็นไม่ตรงกันกับ **วิทยา เทียนทอง อดีต ส.ส.สระแก้ว-ปราจีนบุรี** ที่อยู่ระหว่างโดนคดีจัดซื้อปุ๋ยกระทรวงเกษตรฯ ตามคำตัดสินศาลฎีกา เพราะวิทยาไม่ต้องการให้กลุ่มเทียนทองอยู่กับเพื่อไทย เพราะมีความหลังฝังใจบางอย่างกับทักษิณ ชินวัตร แต่โน้มน้าวเสนาะให้ออกจากเพื่อไทยไม่ได้ วิทยาเลยหันไปผูกสัมพันธ์กับคนพรรคภูมิใจไทย เพื่อจะส่งลูกชาย-ทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ลงสมัคร ส.ส.เขต 1 สระแก้ว โดยขอให้ฐานิสร์เปิดพื้นที่ให้ แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกเพราะฐานิสร์ไม่ยอม เช่นเดียวกับเสนาะที่ก็ไม่ยอม เพราะจะเอาคนของตัวเองที่เป็นอดีต ผอ.เขตการศึกษาสระแก้วลงในนามเพื่อไทย ขณะเดียวกันทรงยศก็เริ่มจะเปลี่ยนใจไม่ยอมลง ส.ส.แล้ว ทำให้วิทยาจะไปหาคนอื่นมาลงแทนลูกชายเพื่อสู้กับพี่ชายและหลานชาย

ศึกเลือกตั้งที่สระแก้ว เลยเป็นการแข่งขันกันเองของคนตระกูลเทียนทอง สาย “เสนาะ-วิทยา-ฐานิสร์” ซึ่งหากเสนาะแพ่งไม่กล้าเดินเข้าพรรคเพื่อไทยแน่.

เอกชนหวังพรบ.สตาร์ทอัพลดจำนวนบอร์ดทำประสานงานสะดวก

รายงานข่าวจากภาคเอกชน เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นแห่งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการ พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ.... หรือพ.ร.บ.สตาร์ทอัพ จัดทำโดยกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากการ ประชุมความคืบหน้าล่าสุด ได้เปลี่ยนแปลง กรรมการโดยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในพ.ร.บ.ฯ ออก เหลือเพียงรมว.วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และปลัดกระทรวงการคลัง เท่านั้น นอกนั้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุม ครม. แต่งตั้งจำนวน 6 ราย หรือไม่เกิน 8 รายเท่านั้น จากเดิม ที่มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่า หากการ ดังกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุม ระยะ ต่อไปอาจจะส่งผลต่อการประสานงานได้

สำหรับร่างพ.ร.บ.สตาร์ทอัพ ก่อน ที่จะปรับเปลี่ยนรายชื่อกรรมการ มีหลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ(สศช.)สำนักงานส่งเสริมการ ลงทุน(บีโอไอ) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย(ตลท.)ซึ่งมีความครอบคลุม การส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอย่าง เต็มรูปแบบ เพราะการส่งเสริมผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพแต่ละรายจะเกี่ยวพันกับหลาย หน่วยงาน เช่น การตั้งโรงงาน ต้องขอใบ อนุญาตประกอบการกิจการโรงงาน หรือ รง.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม การส่งเสริมการทำตลาด เกี่ยวข้องกับ กระทรวงพาณิชย์ การขอสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เกี่ยวข้องกับบีโอไอ การหาผู้ร่วม ลงทุนในกองทุนเกี่ยวข้องกับตลท.

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ยังมีอีก หลายประเด็นที่ต้องนำกลับไปให้แต่ละ หน่วยงานไปพิจารณาก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เช่น การตรวจสอบร่างดังกล่าวขัด กับกฎหมาย หรือพ.ร.บ.ฉบับอื่นหรือไม่,

เรื่องสถานการณ์ตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้น ที่ กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบ นิติบุคคล แต่อยู่ภายใต้เอ็นไอเอ ที่มีรูปแบบ องค์การมหาชนจะเป็นอย่างไร ระหว่าง บทบาทเดิม และบทบาทการพัฒนาและ ส่งเสริมสตาร์ทอัพ เพราะความเป็น นิติบุคคลของศูนย์ จะมีความยุ่งยาก จึงต้อง ไปหารือการจัดตั้งร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป, การลงทุนร่วม การระดมทุน การ ถือหุ้นของกองทุน ที่ยังติดขัดปัญหาการใช้ เงินงบประมาณของภาครัฐแล้วห้ามขาดทุน ซึ่งในความเป็นจริงของการลงทุนสตาร์ทอัพ มีความเสี่ยงจะขาดทุน

“สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน กรรมการลดลง เนื่องจากผู้ร่างพ.ร.บ. คือ กระทรวงวิทย์ มองว่า คณะกรรมการ ชุดเดิมที่กำหนดก่อนหน้านี้ใหญ่เกินไป ควร ลดขนาดลง ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่า การลดขนาดลงลักษณะดังกล่าว อาจกระทบกับกับการดำเนินงานในอนาคต จึงได้เสนอความเห็นไป”